

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอกลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่หลากหลายตามฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์และงดงาม ได้แก่ ปะการัง หาดทรายขาว ป่าชายเลน ป่าพรุ เป็นต้น รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ น้ำพุร้อนเค็ม แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี ฯลฯ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น และได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานหลักของการท่องเที่ยวถูกทำลายลงไป และมีทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทที่ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ขณะที่บางประเภทต้องใช้เวลาอันยาวนานในการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม ทั้งนี้พื้นที่ในจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เกาะ เช่น เกาะพีพี และเกาะลันตา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการท่องเที่ยว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งถูกทำลาย จนถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้วยความสำคัญของพื้นที่และปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมและป้องกันกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ทั้งระบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนพ.) จึงได้ใช้มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอกลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๖ ง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงดังกล่าวได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ ออกไปอีก ๒ ปี ซึ่งจะหมดอายุบังคับใช้ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สำหรับดำเนินการจัดทำร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอกลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นร่างประกาศเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการทบทวนประกาศกระทรวงฯ ฉบับปี ๒๕๕๙ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น โดย สนพ. ได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนในพื้นที่แล้ว ทั้งโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดทำแบบสอบถาม และการจัดประชุมสัมมนาในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในช่วงปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการออกร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นจากการดำเนินการข้างต้นและจะต้องสำรวจสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ประกอบกับการออกร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ยังมีกระบวนการทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอน กล่าวคือ การนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและอาจจะจะไม่ทันกับประกาศกระทรวงฯ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สผ. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอกลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกไปอีก ๒ ปี นับจากวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ยังคงมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามหากการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาของร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลา ก็จะมีการใช้ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ต่อไป

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาดังกล่าว ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สผ. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.onep.go.th ในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นไปที่ E-mail : Protect@onep.go.th หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐